



ข่าวนายเรือ

กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือได้ดำเนินการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๑ - ๓ และนักเรียนนายเรือชั้นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ระหว่าง ๖ มี.ค. - ๒๐ เม.ย.๕๑ โดยมี พลเรือตรี ประสาน สุขเกษตร เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ มีเส้นทางการฝึกจากโรงเรียนนายเรือ - ฐานทัพเรือสัตหีบ - ฮองกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) - ซาเซโบ (ประเทศญี่ปุ่น) - จ้านเจียง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) - สาธารณรัฐรูโน - ฐานทัพเรือสัตหีบ - โรงเรียนนายเรือ รวมระยะทางในการฝึกประมาณ ๗,๔๘๐ ไมล์ทะเล

วัตถุประสงค์ของการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนักเรียนนายเรือครั้งนี้ เพื่อฝึกอบรบในทะเลให้แก่ นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๑ - ๓ และนักเรียนนายเรือชั้นใหม่ให้ไปทำตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ นักเรียนนายเรือ ด้วยการปฏิบัติงานจริงบนเรือ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศและประชาชนในโอกาสที่หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือแวะเยี่ยมตามเมืองท่าต่าง ๆ

การฝึกในครั้งนี้ประกอบด้วย การฝึกในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนนายเรือก่อนออกฝึกในน่านน้ำต่างประเทศ มีการฝึกพลศึกษาและฝึกความอดทนให้แก่ นักเรียนนายเรือ ซึ่งประกอบด้วย การฝึกป้องกันความเสียหาย (ดับไฟและอุดปะค่าจุนเรือ) การฝึกยิงอาวุธประเภทต่าง ๆ ด้วยกระสุนจริง การฝึกศูนย์ยุทธการและการแปรกระบวนเรือ การฝึกความอดทน ได้แก่ วิ่งขึ้นเขา วิ่งทวน ว่ายน้ำทวน ใต้เกาะ กรรเชียงทวน

ในการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๑ - ๓ และนักเรียนนายเรือชั้นใหม่นี้ กองทัพเรือมอบหมายให้กรมจเรทหารเรือ จัดการตรวจและประเมินผลการฝึก โดยจะทำการตรวจทั้งภาคเรือจอดและเรือเดิน เมื่อเสร็จสิ้นการฝึก

การฝึกอบรมข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๑

โรงเรียนนายเรือเปิดการอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๑ จำนวน ๒๐ นาย ที่โรงเรียนนายเรือ ระหว่าง ๑๐ มีนาคม - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีบุคลิกลักษณะของการเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดี มีระเบียบวินัย ความเข้มแข็ง อดทน มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีลักษณะผู้นำและมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพทหารเรือ

สำหรับนโยบายในการฝึกในครั้งนี้จะเป็นไปตามหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๔๖ โดยพื้นที่ในการฝึกคือ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และในทะเลบริเวณใกล้เคียงฐานทัพเรือสัตหีบ
